

PHAN TRUNG LÝ. **Quốc hội Việt Nam – tổ chức, hoạt động và đổi mới**. H.: Chính trị quốc gia, 2010, 335tr., Vb 48524.

Quốc hội Việt Nam ra đời là kết quả thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên (ngày 06/01/1946), Nhà nước ta có một Quốc hội thống nhất và đầy đủ tư cách pháp lý đại diện cho nhân dân cả nước trong các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại, thực hiện các chức năng Hiến định: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra cũng như yêu cầu của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới.

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về Quốc hội với việc tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc hội ta ngày càng thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sách gồm 3 chương.

Chương I: Tổ chức Quốc hội Việt Nam

Chương II: Hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội

Chương III: Đại biểu Quốc hội.

*KHÁNH CHI*

MẠCH QUANG THẮNG (chủ biên). **Nhân cách Hồ Chí Minh**. H.: Chính trị quốc gia, 2010, 287 tr., Vb 48360.

Hồ Chí Minh có một nhân cách cao đẹp, vĩ đại, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của nhân loại thế kỷ XX, góp phần làm phong phú và phát triển những giá trị chung của loài người. Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là một chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các thuộc địa trong thế kỷ XX; chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác, phát triển của các dân tộc; một danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trong hơn 20 danh nhân văn hóa đã được Tổ chức UNESCO ra nghị quyết kỷ niệm trên toàn thế giới kể từ năm 1978 đến nay, chưa có người nào được ghi nhận vừa là Anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là Nhà văn hóa kiệt xuất như Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu về nhân cách Hồ Chí Minh thuộc loại nghiên cứu phức tạp, đa ngành để đi tới một tổng luận chung, nhằm làm sáng tỏ giá trị đặc sắc của nhân cách Hồ Chí Minh như một chỉnh thể. Hai phần nội dung của cuốn sách góp phần làm sáng rõ những vấn đề thuộc về nhân cách Hồ Chí Minh (các nhân tố tác động đến sự hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và phát triển; và các đặc trưng cơ bản của nhân cách Hồ Chí Minh), tầm ảnh hưởng của nhân cách Hồ Chí Minh đối với cuộc

sống đầy sôi động hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới (giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay).

#### KHÁNH LINH

NGUYỄN THỊ QUẾ, NGUYỄN HOÀNG GIÁP (đồng chủ biên). **Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay: thực trạng và triển vọng**. H.: Chính trị quốc gia, 2010, 274 tr., Vb 48540.

Các nước tư bản phát triển chính là cái nôi mà giai cấp công nhân đã ra đời và phát triển. Từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, đời sống kinh tế – xã hội ở các nước này có một đặc trưng quan trọng mang tính chất quyết định đến mọi mối quan hệ trong xã hội, đó là: cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, xu thế toàn cầu hóa về khách quan làm cho lao động xã hội mang tính tập thể trở thành phổ biến. Điều này đang làm cho mâu thuẫn cố hữu của CNTB giữa tính chất xã hội của lao động và hình thức chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thêm sâu sắc. Trong khi đó, giai cấp công nhân mới được trang bị tri thức, các phương tiện hiện đại và nền sản xuất tự động hóa, ngày càng lớn mạnh để chống lại giai cấp tư sản xuyên quốc gia. Giai cấp công nhân mới ở các nước tư bản phát triển đại diện cho tư tưởng XHCN và là chủ thể xây dựng CNXH trong tương lai, vận mệnh của họ là giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa lao động và tư bản.

Cuốn sách gồm 3 chương, tập trung phân tích những biến động của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển thuộc G7, Bắc Âu và Nam Âu về cơ cấu số lượng, chất lượng; sự thay đổi về mục tiêu, nội dung, phương pháp đấu tranh của giai cấp công nhân các nước tư bản phát triển trên thế giới trong giai đoạn

từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Trên cơ sở đánh giá triển vọng phát triển của giai cấp công nhân các nước này thông qua việc phân tích xu hướng biến đổi của nó trong hai thập niên tới, các tác giả phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu này đối với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân Việt Nam với các đảng cộng sản và công nhân ở các nước tư bản phát triển.

#### HÀ CHI

NGUYỄN THỊ MAI LAN. **Định hướng giá trị, nhân cách của học sinh trung học phổ thông** (sách chuyên khảo). H.: Từ điển bách khoa, 2010, 395 tr., Vb 48626.

Việc tìm hiểu định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học phổ thông, giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị nhân cách phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách.

Nội dung sách được trình bày trong 5 chương.

Chương 1 và 2 trình bày cơ sở lý luận với một số khái niệm, những biểu hiện cơ bản và những nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học phổ thông.

Chương 3-5 làm rõ thực trạng định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học phổ thông, thể hiện trong hoạt động học tập, trong quan hệ với bản thân và người khác. Đồng thời, tác giả cũng phân tích một số trường hợp ví dụ điển hình để thấy được định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học

phổ thông được hình thành phụ thuộc vào các yếu tố như: giáo dục của gia đình, quan điểm sống, nhóm bạn bè, nhận thức về mục tiêu cuộc sống, hoạt động tập thể-xã hội.

Phần cuối cuốn sách là phụ lục các mẫu điều tra và kết quả điều tra thực tế về định hướng giá trị, nhân cách của họ sinh trung học phổ thông ở Hà Nội và Tuyên Quang.

#### DƯƠNG PHONG

NGUYỄN ĐÌNH TẤN, LÊ TIÊU LA, TRẦN THỊ BÍCH HẰNG. **Năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền phụ nữ: thực trạng và giải pháp.** H.: Chính trị quốc gia, 2010, 231 tr., Vb 48652.

Ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập liên quan đến việc thực hiện quyền phụ nữ, tình trạng phụ nữ bị bạo hành, ngược đãi, bất bình đẳng trong hôn nhân... vẫn còn tồn tại. Để các quyền phụ nữ được thực thi một cách đúng đắn, cần thiết phải có sự nỗ lực của cả cộng đồng, trong đó vai trò quan trọng nhất thuộc về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Chương 1 cuốn sách khái quát những vấn đề lý luận về năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở.

Chương 2 phân tích thực trạng năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. Trước hết là vấn đề nhận thức, thái độ, sau đó là hành vi của họ đối với quyền phụ nữ. Bên cạnh đó, các tác giả cũng cho thấy rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền

phụ nữ, trong đó có cả những yếu tố thuận lợi và không thuận lợi.

Chương 3 đưa ra một số quan điểm cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở nước ta hiện nay.

#### HOÀI PHÚC

NGUYỄN VĂN THẠNH, LÊ SỸ THỌ. **Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO: thời cơ và thách thức.** H.: Lao động – xã hội, 2010, 271 tr., Vb 48698.

Gia nhập WTO mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung, trong đó có ngành nông nghiệp, nhiều thời cơ nhưng bên cạnh đó là không ít thách thức. Làm thế nào để nắm bắt và phát huy được những cơ hội cũng như đương đầu với những thách thức sẽ liên tục diễn ra trong quá trình thực hiện những cam kết, qua đó có thể tác động làm tăng tính cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam? Liệu nông nghiệp Việt Nam có đứng vững khi hội nhập? Chúng ta sẽ thực hiện những cam kết trong lĩnh vực nông nghiệp như thế nào? Nội dung cuốn sách sẽ trả lời cho bạn đọc những câu hỏi đó.

Sách gồm 3 chương.

Chương 1 nêu bật vị trí, vai trò của nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế-xã hội, phân tích những vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời các tác giả cũng tổng kết kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho việc phát triển nông nghiệp của Việt Nam sau khi là thành viên WTO.

Chương 2 phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp của Việt Nam những năm qua, làm rõ những thời cơ cũng

như thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

Chương 3 đưa ra các quan điểm, định hướng phát triển và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện thực hiện các cam kết WTO.

#### ĐƯỜNG PHONG

PHẠM TẮT THẮNG (chủ biên). **Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp.** H.: Chính trị quốc gia, 2010, 392 tr., Vb 48688.

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước, càng cần phải nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, bài học thực tiễn để phát triển lý luận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy mọi sức mạnh cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách là tập hợp các bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của thực trạng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước, với những thành tựu đạt được và các hạn chế còn tồn tại, những bài học rút ra từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra những quan điểm, nguyên tắc, đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác tư tưởng trong thời gian tới.

Nội dung sách được trình bày trong 2 phần:

Phần I, *Thực trạng công tác tư tưởng, lý luận;*

Phần II, *Quan điểm, giải pháp đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.*

#### HOÀI PHÚC

ĐẶNG MINH ĐỨC (chủ biên). **Chính sách cạnh tranh của Liên minh châu Âu trong bối cảnh phát triển mới.** H.: Từ điển bách khoa, 2010, 215tr., Vb 48570.

Chính sách cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) đã hình thành cơ sở pháp lý quan trọng cho việc cạnh tranh tự do, công bằng giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ năng động trong sản xuất và kinh doanh, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu và là những nội dung cơ bản và hết sức phức tạp trong quá trình tăng cường liên kết khu vực, hoàn thiện thị trường thống nhất của EU.

Chính sách cạnh tranh của EU không chỉ tác động tới bản thân các nước thành viên mà còn tác động tới các nước bên ngoài thông qua các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh giữa EU với các đối tác trên thế giới.

Ba chương sách nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển chính sách cạnh tranh của EU (chương 1); những điều chỉnh chính sách cạnh tranh của EU, cơ chế hội nhập và điều chỉnh chính sách cạnh tranh của các nước thành viên cũ và mới (chương 2); chính sách cạnh tranh EU với vấn đề tự do hóa thương mại toàn cầu; đồng thời đề cập hợp tác về chính sách cạnh tranh EU với Trung Quốc, khu vực ASEAN và Việt Nam (chương 3).

#### HÀ AN